



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าว INN News ประจำวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ส่งเด็กเล็กไปอยู่กับผู้ใหญ่อจว. อาจทำให้เด็กว่าเหว่

โดยทีมข่าว INN News

08 เมษายน 2551 12:26:09 น. [RSS](#)

แนะส่งลูกไปอยู่กับผู้ใหญ่อจว.ต่างจังหวัดมีทั้งข้อดี-เสียเดือนอย่าส่งเด็กเล็กเกินไป เด็กจะ
ว่าเหว่



รศ. เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์จากสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่
พ่อแม่ที่มาทำงานในเมืองใหญ่ๆ แต่ตัวเองมีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด เมื่อถึงช่วงปิดเทอมก็จะส่งลูก
กลับไปอยู่กับญาติๆ ในต่างจังหวัดซึ่งได้แต่ คุณพ่อ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือลุงป้า น่าอา
วว่า เป็นสิ่งที่ดีหากส่งไปในวัยที่เหมาะสม ซึ่งควรจะอยู่ในช่วงวัย 9 – 10 ขวบขึ้นไป การส่งเด็ก
ที่เล็กมากๆ ไปอยู่กับญาติๆ ในต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งต่างประเทศเองจะมีปัญหาเนื่องจาก
เด็กจะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้ง เด็กจะว่าเหว่ การส่งลูกหลานไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือ
ญาติๆ

ในต่างจังหวัดนั้น เราต้องแน่ใจว่า มีเวลาให้เด็กๆ ซึ่งการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังหรือให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์ ดูการ์ตูน หรือเล่นเกมสัปดาห์ก็จะไม่เกิดประโยชน์ จะเห็นว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยใช้โทรทัศน์หรือปล่อยให้เด็กดูทีวีอย่างเดียวเด็กจะพูดโดยใช้ภาษาการตูน คือพูดเป็นคำๆ บางครั้งก็สื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ดังนั้นการเลี้ยงให้เด็กได้อยู่กับผู้ใหญ่ พูดคุยและใกล้ชิด จะทำให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกว่าการเลี้ยงโดยใช้โทรทัศน์เป็นที่เลี้ยง

ข้อดีของการส่งเด็กๆ ไปอยู่กับปู่ย่าตายายในต่างจังหวัด เด็กๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ได้รับรู้ถึงสายใยรักที่ผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่า ตายาย ตลอดถึงญาติๆ คนอื่น มีให้เด็ก เด็กได้ซึมซับวิถีชีวิตที่ยังมีความงดงามในต่างจังหวัด เด็กได้รู้จักญาติๆ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ เพราะสมัยนี้ครอบครัวคนรุ่นใหม่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ การอบรมเลี้ยงดูโดยให้เด็กรู้จักผู้ใหญ่ในบ้านจะค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย การที่เด็กมีโอกาสไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งยังมีเรื่องการเคารพผู้ใหญ่กันอยู่เด็กๆ จะเห็นและค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปที่ละน้อย

ส่วนข้อที่ควรระวังก็คือ ปู่ย่า ตายายบาครอบครัวก็รักหลานมาก และเลี้ยงแบบตามใจ และบางครอบครัวก็ตามใจมาก อยากรู้ได้อะไรก็ต้องได้ ปู่ย่า ตายาย ออกมาปกป้องหลานทุกอย่าง ทำผิดก็ไม่ดูกลัวหลานเสียใจ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ผิด ดังนั้นปู่ ย่า ตา ยาย ต้องเลี้ยงหลานด้วยการชี้รู้ เหตุผล ระเบียบ กฎเกณฑ์ เวลา สถานที่ ช่วงเวลา ให้รู้ว่าตอนไหนควรจะทำอย่างไร และท้ายที่สุดต้องฝึกให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเอง ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ถ้าพ่อแม่จะส่งไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติๆ ในต่างจังหวัด พ่อแม่ต้องไปอยู่กับเด็กด้วยสักระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่แนะนำให้ปล่อยเด็กไว้เพราะเด็กจะฝังใจว่าตัวเองถูกทิ้ง และเขาจะไม่มีความสุข

